



ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การทำงานหรือการออกกำลังกายมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของร่างกาย ซึ่งหมายถึงอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายสามารถทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับกิจกรรมที่กระทำ ไคแก่ ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบไหลเวียน ระบบกล้ามเนื้อ การไหลเวียนเลือดและการควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกาย ขณะออกกำลังกายระบบเหล่านี้จะปรับตัวให้เหมาะสมกับกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้ทำงานนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในการออกกำลังกายในสภาพอากาศร้อน กลไกการควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกายจะทำงานมากขึ้น เพื่อปรับอุณหภูมิภายในร่างกายไม่ให้สูงมากเกินไป ความสามารถในการทำงานของร่างกายของแต่ละบุคคลแตกต่างกันตามลักษณะของร่างกาย เช่น โครงสร้าง เพศ วัย และกลไกการทำงานภายในร่างกาย และสภาพอากาศแวดล้อม นักสรีรวิทยาและนักพลศึกษาสนใจศึกษาเกี่ยวกับขีดจำกัดความสามารถในการทำงาน เพื่อปรับปรุงให้มนุษย์สามารถทำงานได้เป็นระยะเวลานาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาอีกมากที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอะไร เป็นปัจจัยที่แท้จริงที่จำกัดความสามารถในการทำงาน เพราะแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน²

นักสรีรวิทยาหลายท่านศึกษาพบว่า ความสามารถในการทำงานของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับอาหารในกล้ามเนื้อ ซึ่งอยู่ในรูปของไกลโคเจน ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ซึ่งได้จากการหายใจ และมีเอ็นไซม์เป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาให้กลายเป็นพลังงาน และเกิด

¹ Laurence E. Morehouse and Augustus T. Miller, Physiology of Exercise (Saint Louise: The C.V. Mosby Company, 1971), p. 264

² Per-Olof Astrand and Kaare Rodahl, Textbook of Work Physiology (New York : McGraw-Hill, Inc. 1970), p. 270.

สารปฏิภูลต่าง ๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ กรดแลคติก ความร้อน และน้ำ ถ้ามีสารปฏิภูล เหล่านี้สะสมอยู่ในร่างกายเป็นจำนวนมากเกินควร จะทำให้ร่างกายไม่สามารถทำงานได้ และอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายอีกควม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขับถ่ายส่วนที่เกินนี้อาจรวดเร็ว โดยอาศัยระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบขับถ่าย ซึ่งเป็นการบีบ เวลาการทำงานออกไปอีก

การทำงานของกล้ามเนื้อ เกิดจากขบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 2 ขบวนการด้วยกันคือ แบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic process) โคแก่การออกกำลัง ในระยะเวลาสั้น และขบวนการแบบใช้ออกซิเจน (aerobic process) โคแก่การออกกำลัง เป็นระยะเวลาาน และใช้ความอดทน³ ในการออกกำลังกายที่ต้องใช้เวลานานเกิน 5 นาที จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีภายในกล้ามเนื้อทั้ง 2 ขบวนการ⁴ คือ เริ่มจากขบวนการแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic process) โดยอะคิโนซีนไทรฟอสเฟต (เอ.ที.พี.) สลายตัวให้อะคิโนซีนไดฟอสเฟต (เอ.ดี.ที.) กับฟอสฟอรัสไอออน และให้พลังงานสำหรับการหดตัวของกล้ามเนื้อ ต่อมา ครีอะติน-ฟอสเฟต (ซี.พี.) ทำปฏิกิริยากับอะคิโนซีนไดฟอสเฟต (เอ.ดี.ที.) กลายเป็นอะคิโนซีนไทรฟอสเฟต (เอ.ที.พี.) และครีอะติน ครีอะตินที่เกิดขึ้นนี้ทำปฏิกิริยากับฟอสฟอรัสไอออนที่ได้จากการสลายตัวของอะคิโนซีนไทรฟอสเฟต (เอ.ที.พี.) ในครั้งแรก และพลังงานที่ได้จากการออกซิโคสของไกลโคเจน ไหลกลับมาเป็นครีอะตินฟอสเฟตตามเดิม ไกลโคเจนที่ถูกออกซิโคสนั้นนอกจากให้พลังงานที่สังเคราะห์ครีอะตินแล้ว ยังให้กรดแลคติกอีกควม ขั้นตอนไปเป็นการทำงานโดยขบวนการใช้ออกซิเจน (aerobic process) เชน 1 ส่วน 5 ของกรดแลคติกที่ได้จากขบวนการไม่ใช้ออกซิเจน

³Ibid., p. 25.

⁴peter V. Karpovich and Wayne E. Sinning, Physiology of Muscular Activity (Philadelphia : W.B.Saunders Company, 1971), p. 20.

(anaerobic process) ดังกล่าว ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ไคกาซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และพลังงาน พลังงานที่ได้นี้ไปสังเคราะห์กรดแลคติกเศษ 4 ส่วน 5 ที่ยังเหลืออยู่ให้กลับเป็น ไกลโคเจนตามเดิม เพื่อไหลเวียนเนื้อไซ เป็นพลังงานต่อไป

ออกซิเจนที่หายใจ เขาไปจะมีปริมาณ เพียงพอหรือไม่กับความต้องการในขบวนการใช้ออกซิเจน (aerobic process) ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด และงานที่กระทำ ถ้าออกแรงระดับปานกลางออกซิเจนที่หายใจ เขาไปจะมีปริมาณ เพียงพอที่ร่างกายต้องการไซ แต่ในการออกกำลังกายหนัก เป็น เวลานาน ออกซิเจนที่หายใจ เขาไป อาจมีปริมาณไม่เพียงพอที่ร่างกายต้องการ ทำให้มีการผลิตกรดแลคติกสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อ ถ้ายังก่อให้เกิดอาการ ใดๆ ต่อไปอีกปริมาณกรดแลคติกจะเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนในกล้ามเนื้อจะค่อย ๆ ลดลง ทำให้เกิดอาการ เบลีลา (fatigue) ขึ้นที่กล้ามเนื้อจนร่างกายไม่สามารถทำงานต่อไปได้อีก⁵ นอกจากเกิดการกรดแลคติกแล้ว ยังเกิดภาวะ "หนี้ออกซิเจน" (Oxygen debt) ขึ้นในร่างกายอีกด้วย เนื่องจากออกซิเจนที่หายใจ เขาไปไม่เพียงพอที่จะใช้ในการออกกำลัง และการใช้หนี้ออกซิเจนนี้จะคงใช้ในระยะเวลาสั้นสภาพปกติภายหลังการออกกำลังกาย เช่น นักกีฬาออกกำลังในระดับที่ต้องการออกซิเจน 4 ลิตร ต่อ นาที แต่ร่างกายสามารถหายใจเอาออกซิเจน เขาไปได้เพียง 3 ลิตร ต่อ นาที เขาต้องเป็นหนี้ ออกซิเจนควยอัตรา 1 ลิตร ต่อ นาทีระหว่างออกกำลัง ดังนั้นในระยะเวลาสั้นสภาพปกติการหายใจเอาออกซิเจน เขาไปจึงคงมีปริมาณมากกว่าปกติ จนกว่าหนี้ออกซิเจนจะถูกใช้ให้หมดไป เอ.วี.ฮิลล์ นักสรีรวิทยาชาวอังกฤษให้คำจำกัดความของคำว่า "หนี้ออกซิเจน" คือ การใช้ออกซิเจนในระยะเวลาสั้นสภาพปกติหลังออกกำลัง ซึ่งมีระดับสูงกว่าการใช้ในเวลาปกติ ออกซิเจนนี้ถูกใช้ เพื่อออกซิไดส์ กรดแลคติกที่ค้างคางอยู่ในระหว่างออกกำลังกาย⁶ หนี้ออกซิเจน เป็นปัจจัยหนึ่งที่จำกัดความสามารถในการทำงาน

⁵ Ibid., p. 56

⁶ Astrand and Kaare, op. cit., p. 20.

ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่จำกัดความสามารถในการทำงาน คือ "การรักษาสภาพคล่องภายในร่างกาย (โฮมีโอสเทซิส)" หมายถึงการรักษาสภาพในเซลล์ของร่างกายให้คงที่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย คุณนี้ เป็นหลักสำคัญที่จะประกันได้ว่าร่างกายสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ ปัจจัยสำคัญของคุณนี้ได้แก่กลไกกรด-ด่าง คุณน้ำและคุณความร้อน ฯลฯ คุณเหล่านี้อยู่ในสภาพที่เรียกว่า "คุณแวงไกว" (Dynamic Equilibrium)⁷ คือ จุดหรือขีดของการโคจรมีโคมีตาแน่นอนตายตัว แต่แวงไกวขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่ในขอบเขตจำกัด ขอนี้ช่วยให้อวัยวะสามารถปรับตัวเข้ากับภาวะที่เกิขึ้นหรือเข้ากับร่างกายได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อร่างกายออกกำลังหนัก สภาวะความเป็นกรดของเลือดและอุณหภูมิร่างกายจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นร่างกายจึงต้องรักษาสภาพคล่องไว้โดยการหยุดออกกำลัง เพื่อปรับระดับความเป็นกรดของเลือด และอุณหภูมิร่างกายให้เข้าสู่สภาพปกติ โดยปกติร่างกายจะรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่โดยเสมอ อาจมีการแวงไกวได้ ประมาณ 1° ซ. ตามสภาพอากาศแวดล้อม เส้นผ่าที่สวมหรือกิจกรรมที่กระทำ การรักษาอุณหภูมิร่างกายในร่างกายนี เป็นหน้าที่ของศูนย์ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย อยู่ที่ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ในสมองส่วนกลาง ทำหน้าที่ควบคุมการกำจัดความร้อนของร่างกายให้เมื่ออัตราส่วนสมดุลกับความร้อนที่เกิดขึ้น เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ ความร้อนภายในร่างกายเกิดจากขบวนการเมตาโบลิซึม การไ้รับความร้อนมาจากสภาพอากาศแวดล้อม และจากการทำงานของกล้ามเนื้อ ส่วนการกำจัดความร้อนออกจากร่างกายทางกายภาพทำได้โดยการขยายตัวของหลอดเลือดที่ผิวหนัง เพื่อให้เลือดไหลมาที่ผิวหนังมากขึ้น และนำความร้อนจากร่างกายมาปล่อยที่ผิวหนัง โดยการนำความร้อน การพาความร้อน การแผรังสี ประกอบกับการระเหยของเหงื่อ ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศแวดล้อม อุณหภูมิปกติของคนเราอยู่ประมาณ 36.0° ซ. ถึง 37.5° ซ. ถ้าออกกำลังหนักที่งานระดับหนึ่งในสภาพอากาศ

⁷ อดุย เกตุสิงห์ "กีฬาอายุวิเศษ" สารศิริราช, 5 - 6 (พ.ค. - มิ.ย., 2511) หน้า 169.

แวกตลอดปกติ (อุณหภูมิ 28° ซ. ความชื้นสัมพัทธ์ 65° ซ.) อุณหภูมิกายจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นขีดจำกัดสูงสุด ประมาณ 39.5° ซ.⁸ เป็นระดับที่จะหยุดทำงาน อุณหภูมิกายจะเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปริมาณงาน เวลาการทำงาน อุณหภูมิและความชื้นของอากาศแวดล้อม สภาพร่างกายของแต่ละบุคคล การเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิกายอย่างมากอาจทำให้ความสามารถในการทำงานทั้งร่างกายและจิตใจเสียไป⁹ เมื่ออุณหภูมิกายเพิ่มขึ้นถึง 42° ซ. อัตราการใช้พลังงานจะเพิ่มมากขึ้น มีอาการ อ่อนเพลียหมดแรง ผิวหนังร้อนและแห้ง หนาวแคง และเหงื่อหยุดไหล ถ้าความรอนยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปอีกจนเกิดอาการ "เผาตัวเอง" ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิต่อไปได้อีก อุณหภูมิกายจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เซลประสาทภายในสมองถูกทำลาย อาจถึงแก่ความตายได้¹⁰

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกายทำให้ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่น ระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบการขับถ่าย เป็นต้น เมื่ออุณหภูมิกายเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5° ซ. (1° ฟ.) ทำให้อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น 15 ครั้งต่อนาทีในขณะที่พัก และเพิ่มขึ้น 20 ครั้งต่อนาทีขณะยืน¹¹ อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น 5 - 6 ครั้งต่อนาที เมื่ออุณหภูมิกายเพิ่มขึ้น 1° ซ. ปริมาณการสมมติโลหิตใน 1 นาทีก็เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลง เช่นนี้ เกิดจากเลือดที่มอุณหภูมิสูงจะกระตุ้นศูนย์ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งเรียกว่าไซนัส โนด (Sinus node) อยู่ที่ผนังหัวใจห้องบนขวา ทำให้อัตราชีพจรเพิ่มขึ้น

⁸ F.R. Winton and L.E. Bayliss, Human Physiology (Boston: Little Brown and Company, 1962) p. 591.

⁹ Astrand and Kaare, op. cit., p. 491.

¹⁰ Arthur C. Guyton, Function of Human Body (Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1964) p. 367.

¹¹ Karpovich and Sinning, op. cit., p. 234.

การออกกำลังกายหนัก ๆ ทำให้เกิดหนี้ออกซิเจน (O_2 debt) และเกิดความร้อนขึ้นในร่างกาย ความร้อนนี้จะสะสมอยู่ในร่างกายตลอดการออกกำลังกาย มีผู้เรียกความรอนที่สะสมนี้ว่า "หนี้ความร้อน" (heat debt)¹² หลังจากหยุดออกกำลังกายแล้วร่างกายจะต้องใช้หนี้ทั้งสองให้หมดไป จากการศึกษาของศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตสิงห์ และคณะ¹³ ร่างกายสามารถใช้หนี้ออกซิเจนได้เร็วกว่าการใช้หนี้ความร้อน การใช้หนี้ความร้อนใช้เวลาเท่า ๆ กับการคืนสู่สภาพปกติของอัตราการเต้นหัวใจในทุกสภาพอากาศ แวดลอม ผู้วิจัยคิดว่าความรอนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายในขณะออกกำลังกาย อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จำกัดความสามารถในการออกกำลังกาย นอกจากหนี้ออกซิเจนและปัจจัยอื่น ๆ ที่ได้มีการวิจัยกันมาแล้ว

การวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในปี ค.ศ. 1960 แอล. บรธา¹⁴ ได้ศึกษาผลของการออกกำลังกายที่มีต่ออัตราการเต้นหัวใจและปริมาณการใช้ออกซิเจน (Oxygen consumption) โดยผู้ชาย 6 คน ออกกำลังกายปานกลาง ในสภาพอากาศอุณหภูมิ 30° ซ. ความชื้นสัมพัทธ์ 50 % โดยถีบจักรยานวัดงานเป็นเวลา 30 นาที และให้ถีบจักรยานวัดงานอย่างสูงสุดต่อไปอีก 4 นาที ปรากฏว่าอัตราการเต้นหัวใจกลับคืนสู่สภาพปกติไคช้ากว่าออกซิเจนที่หายใจเข้าไป (Oxygen intake) ถึงแม้ว่าปริมาณการใช้ออกซิเจนในร่างกายจะเขาสู่ระดับปกติแล้วก็ตาม อัตราการเต้นหัวใจยังคงสูงกว่าปกติ หลังจากหยุดออกกำลังกายแล้ว ปริมาณการใช้ออกซิเจนกลับคืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็ว

¹²Quay Ketusinh and others, Ergometry in Tropical Climate, Internationales Seminar für Ergometrie, (Berlin, 1972), pp. 34 - 40.

¹³Loc cit.

¹⁴L. Brouha, "Effect of Exercise on Heart Rate and O_2 Consumption," Physiology of Muscular Activity, (London : W.B. Saunders Company, 1966), p. 172.

ในปี ค.ศ. 1962 แอล. บรธา และ เอ็ม. อี. แมกซ์ฟีลด์¹⁵ ได้ศึกษาถึงภาวะความตึงเครียดในการทำงานของกล้ามเนื้อที่ตึงออกแรง ทำงานในอุณหภูมิสูงและการคืนสภาพปกติหลังจากออกกำลังกายในอุณหภูมินั้น ๆ โดยผู้ชาย 1 คน หญิง 1 คน ศึกษารายงานวัดงาน ผลปรากฏว่าการทำงานในอุณหภูมิแวดล้อมสูง ปริมาณออกซิเจนที่ร่างกายใช้หมดไปจะเพิ่มขึ้น เป็นสัดส่วนกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และอัตราการหายใจจะสูงขึ้น ส่วนการฟื้นสภาพของกล้ามเนื้อ หลังจากออกกำลังกายในอุณหภูมิต่าง ๆ พบว่าอุณหภูมิแวดล้อมไม่เป็นเครื่องที่จะแสดงไตช์เงินวากลาม เนื้อมีความตึงเครียดมากขึ้นหรือลดลง ในภาวะอากาศนั้น ๆ อัตราการหายใจจะเป็นเครื่องบอกถึงสภาวะความตึงเครียดในการทำงานของกล้ามเนื้อ

ในปีเดียวกัน โอ.จี. เอ็ดโฮล์ม และคณะ¹⁶ ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของการทำงานในความเป็นและความร้อนต่ออัตราการหายใจและอุณหภูมิภายใน โดยให้บุคคลทดลอง 8 คน ฝึกยกน้ำหนักวันละ 4 ชั่วโมง (ออกกำลังกาย 30 นาที พัก 30 นาที) ทุกวัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ในที่อากาศเย็น หลังจากนั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ฝึกในที่อากาศเย็น 1 กลุ่ม และอากาศร้อน 1 กลุ่ม เป็นเวลา 12 วัน ผลพบว่าการใช้พลังงานในที่ร้อนและเย็นไม่แตกต่างกัน หลังจากการฝึก 1 สัปดาห์ อัตราการหายใจ และอุณหภูมิภายในอากาศเย็นมีความสัมพันธ์กัน เช่น เกี่ยวกับการฝึกในอากาศร้อน แต่อัตราการหายใจจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าในอากาศเย็น อุณหภูมิภายในของกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อเย็นไม่แตกต่างกัน หลังการทำงานพบว่าอัตราการหายใจ และอุณหภูมิภายในมีความสัมพันธ์กัน ถ้าอุณหภูมิภายในเพิ่มขึ้น 1 °C. ทำให้อัตรา

¹⁵L. Brouha and M.E. Mosefield, "Practical Evaluation of Strain in Muscular Work and Heat Exposure by Heart Rate Recovery Curves," Research Abstract, 35 (January, 1966), p. 57.

¹⁶O.G. Edholm and Others, "Effects of Work in Cool and Hot Conditions on Pulse Rate and Body Temperature," Ergonomics, 5 (March, 1962), pp. 545 - 556.

ชีพจรเพิ่มขึ้น 27 ครั้งก่อนที่ ผลของการทำงานในที่ร้อนยังขึ้นอยู่กับความเคยชินกับอากาศอีกด้วย

ในปี ค.ศ. 1966 โบดีล นีลเซน¹⁷ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิและการระบายความร้อน จากการไหลพลังงานระดับต่าง ๆ และการผลิตความร้อน โดยการทดลองหาสัดส่วนของการผลิตความร้อน และการผลิตพลังงานที่ระดับต่าง ๆ กัน ใต้อุณหภูมิห้องเย็นหรืออุณหภูมิที่เย็นขึ้นสูง ที่ราบ และลาดลงต่ำ ความเร็ว 2 - 4 ก.ม.ต่อชั่วโมง ออกกำลังจนถึงภาวะคงตัว (Steady state) พบว่าอุณหภูมิภายในที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการผลิตพลังงาน แต่ไม่ขึ้นอยู่กับการผลิตความร้อน อัตราการหายใจ เหงื่อและการไหลเวียน เลือดที่ผิวหนัง เปลี่ยนแปลงอย่าง เป็นสัดส่วนกับการผลิตความร้อนทั้งหมด โดยไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิภายในร่างกาย การควบคุมอุณหภูมิระหว่างการทำงานมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ

1. เพื่อปรับอุณหภูมิภายในร่างกายให้ เป็นสัดส่วนกับสมรรถภาพการจับออกซิเจน
2. การควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกายโดยการระบายความร้อนออกจากร่างกายให้มีปริมาณเท่ากับความร้อนที่เกิดขึ้น แต่ไม่ขึ้นอยู่กับระดับอุณหภูมิภายในร่างกาย

ในปีเดียวกัน โคลด์แมน และคณะ¹⁸ ได้ศึกษาเกี่ยวกับความอดทนต่อสภาพอากาศแวดล้อมที่ ร้อน-ชื้น ในขณะพัก โดยให้ทดลอง 10 กลุ่มนั่งพักในสภาพอากาศแวดล้อม ร้อน - ชื้น เวลาของความอดทนของแต่ละกลุ่มกำหนดโดย อุณหภูมิผิวหนังที่เพิ่ม

¹⁷Bodil Nielsen, "Regulation of Body Temperature and Heat Dissipation at Different Level of Energy and Heat Production in Man," Acta Physiologica Scandinavica, (68 : 1966)pp. 215 - 227.

¹⁸Ralph F. Goldman, Edward B. Green and P.F. Iampietro, "Tolerance of Hot, Wet Environment by Resting Men," Journal Applied Physiology, 56 (May, 1966), p. 271.

ขึ้นถึง 102.5° ฟ. และ/หรือ อัตราชีพจรที่เพิ่มขึ้นถึง 180 ครั้งต่อนาที ผลปรากฏว่า เวลาความอดทนขึ้นอยู่กับความชื้นสัมพัทธ์ และผู้ที่มีความเคยชินต่อการทำงานในสภาพ อากาศร้อน-แห้งมาก่อน ไม่ทำให้อุณหภูมิร่างกายเพิ่มสูงขึ้นในสภาพอากาศร้อน-ชื้นเพิ่มขึ้น ใดเลย

ในปี ค.ศ. 1971 ฮาโรลด์ บี ฟอลล์ และ แอล เดนนิส ฮัมฟรีย์¹⁹ ได้ทำการศึกษาผลของการใช้น้ำเย็นต่อการผลิตความร้อน ในระหว่างการออกกำลังกาย โดยใช้ ผดุงทดลอง 6 คน ฝึกจักรยานทำงาน 59 นาที โดยดื่ม 5 นาที พัก 1 นาที สลับกัน 10 ครั้ง ในสภาพอากาศ คมแห้ง 105° ฟ. และลมเบี่ยง 80° ฟ. ผดุงทดลองคนหนึ่ง ทดลองทำ 3 ครั้ง คือ (1) กลุ่มปกติ (2) เช็ดตัวควมน้ำเย็น (1° ซ.) ที่ท้องและศีรษะ ระหว่างพัก (3) อาบน้ำเย็น 14.8° ซ. ก่อนออกกำลังกาย 10 นาที และ เช็ดตัวควมน้ำเย็นที่ท้องและศีรษะระหว่างพัก ผลปรากฏว่าอัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิทวารหนัก และการผลิตเหงื่อในการทดลองกลุ่ม (2) และ (3) น้อยกว่ากลุ่มที่ (1) ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ขอมริบว่าการไหลเวียนบางส่วนในร่างกาย จะช่วยลดความร้อน โดยทำให้ร่างกายสามารถกระจายความร้อนได้ดีขึ้น ถ้าเป็นที่ใช้ เช็ดที่ท้องและศีรษะ ในระหว่างการทำงานจะช่วยให้ความเย็นแก่เลือด และช่วยนำความร้อนออกจากผิวหนัง การอาบน้ำ ก่อนออกกำลังกาย จะทำให้การนำความร้อนจากภายในร่างกายเร็วขึ้น

ในปี ค.ศ. 1972 อาแลน เดนนิส แคลร์มอนต์²⁰ ได้ทำการศึกษาเรื่อง ผลของอุณหภูมิของการใช้พลังงานระหว่างการออกกำลังกายระยะยาว เป็นการทดลองเพื่อหา

¹⁹Harold B. Falls and L. Dennis Humphrey "Cold Water Application Effects on Responses to Heat Stress during Exercise," The Research Quarterly, 42 (February, 1971), pp. 23 - 28.

²⁰Alan Denis Claremont, "The Effects of Temperature on Metabolism during Prolonged Exercise," Dissertation Abstract International, 33 (November, 1973), p. 6158 A.

ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ออกซิเจน (O_2 debt) และอุณหภูมิภายใน ซึ่ง เป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการกั้นสภาวะปกติของออกซิเจนทั้งหมด เนื่องมาจากการสะสมความร้อนที่เกิดขึ้น ระหว่างการออกกำลังกายในระยะเวลาสั้น โดยใช้นักศึกษาชายที่มีสุขภาพสมบูรณ์และ แข็งแรงจำนวน 8 คน ออกกำลังกายระดับปานกลาง ที่อุณหภูมิ 0° ซ. และ 35° ซ. เพื่อการกั้นสภาวะปกติของสมรรถภาพการจับออกซิเจน เนื่องมาจากการเพิ่ม อุณหภูมิภายใน ตลอดจนการออกกำลังกาย และระยะกั้นสภาวะปกติ วัตถุประสงค์ต่อไปนี้คือ การใช้ ออกซิเจน การหายใจ อุณหภูมิที่กล้ามเนื้อ ทวารหนักและผิวหนัง อัตราชีพจร กรดแลคติกในเลือด และชั่งน้ำหนักก่อนและหลังการออกกำลังกาย ผลปรากฏว่า ในสภาวะ อากาศทั้ง 2 อย่าง ในระยะกั้นสภาวะปกติ การใช้ออกซิเจนของบุคคลทดลองทุกคน จะบกพร่องอย่างมากในตอนแรก และจะบกพร่องมากยิ่งขึ้นในสภาวะอากาศร้อน และ ทำให้อุณหภูมิภายใน อัตราชีพจร การหายใจ กรดแลคติกในเลือด และการเสียน้ำหนัก เพิ่มขึ้น ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับการทำงานควาย

ในปี พ.ศ. 2513 รัชนี้ ชวัญบุญจัน²¹ ได้ทำการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของ การไหลเวียนของโลหิต และการหายใจในขณะออกกำลังกาย และการกลับคืนสู่สภาวะปกติ ภายหลังจากการออกกำลังกาย ในสภาพอากาศแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยใช้นักศึกษาชายที่มี สุขภาพแข็งแรง 8 คน ออกกำลังกายแบบจักรยานวงรีในห้องที่มีอุณหภูมิและความชื้นต่างกัน จนกระทั่งบุคคลทดลองถึงต่อไปไม่ไหว บันทึกผลการตรวจร่างกายก่อนออกกำลังกาย และหลัง ออกกำลังกาย เกี่ยวกับอัตราชีพจร อัตราการหายใจ ความดันโลหิต และน้ำหนักตัว ผลปรากฏว่าในการออกกำลังกายในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นต่าง ๆ กัน เมื่ออุณหภูมิและ ความชื้นสูงขึ้น อัตราการหายใจ และความดันโลหิตก่อนทำการทดลองต่างกัน เพียง เล็กน้อย และไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่อัตราชีพจร เร็วขึ้นในขณะออกกำลังกาย อัตราชีพจรและ

²¹ รัชนี้ ชวัญบุญจัน, "การเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของโลหิต และการหายใจ ในขณะออกกำลังกาย และการกลับคืนสู่สภาวะปกติภายหลังจากการออกกำลังกาย ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน" (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต แผนกวิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2513).

กักรากการหายใจเพิ่มขึ้น ทั่วไปค่ามอดุลุมิ และความชื้น ในอากาศเป็น รอนแห้ง และ รอนชื้นในค่ามอดุลุมิ ในระยะสั้นตัว (6 นาที) อากาศการหายใจจะคงโดยไมแตกต่างกัน ในทั้งสามระยะมอดุมิ แต่ในอากาศ รอนชื้นอัตราชีพจรลดลงมากที่สุด ในอากาศรอนแห้งลดลง เร็วกว่า และในอากาศเป็นลดลง เร็วที่สุด ในนาทีที่ 6 ของระยะสั้นตัว ความดัน โลหิต และความดันชีพจรลดลง เร็วที่สุดในอากาศ เป็น และซ้ำที่สลับ ในอากาศรอนชื้น ในระยะ สั้นตัว ในนาทีที่ 6 และที่ 12 ความดัน ชีพจรไม่แตกต่างกัน ในทั้งสามสภาวะ ระยะ ออกกำลังและระยะสั้นตัวในอากาศที่มีมอดุลุมิและความชื้นสูง เหนือออกมากกว่าในระยะ เหนือกันนี้ในอากาศเป็น และอากาศรอนแห้ง

ในปี พ.ศ. 2515 เพทวาลี คณะพันธ์²² ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ อากาศ และ เครื่องแต่งกาย ที่มีสมรรถภาพออกชิพเงินระหว่างออกกำลังกาย โดยให้ นิสิตชาย ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ในระดับกลาง และ เป็น ผู้ที่ไม่มีการ เกี่ยวข้องกับหัวใจและปอดกว่านวน 12 คน แต่งกาย 2 แบบ คือ แบบเปิด และแบบปิด ผลของของขึ้นจักรยาวเวลังงาน ในห้องที่มีอากาศแวกดอมต่างกัน 4 แบบ คือ อุณหภูมิ 40° ซ. ความชื้นสัมพัทธ์ 80 % อุณหภูมิ 40° ซ. ความชื้นสัมพัทธ์ 65 % อุณหภูมิ 28° ซ. ความชื้นสัมพัทธ์ 80 % และของอุณหภูมิ 20° ซ. ความชื้นสัมพัทธ์ 65 % บันทึกอัตราการชีพจร ความดันเลือด ออกหมุมมีอากาศ ออกกำลัง และหลังการออกกำลัง และน้ำหนักตัวก่อนและหลัง ออกกำลัง ผลการทดลองพบว่า อากาศปกติ (28° ซ.) เป็นอากาศที่เหมาะสมกับการ ออกกำลังมาก ร่างกายสามารถทำงานได้นานกว่า ได้ปริมาณงานมากกว่า และมี สมรรถภาพออกชิพเงินสูงกว่าในอากาศรอน (40° ซ.) และในสภาวะเดียวกัน อากาศ ที่มี ความชื้นสัมพัทธ์ ปกติ (65 %) ก็เป็นอากาศที่เหมาะสมกับการออกกำลัง ร่างกายสามารถ ทำงานได้นานกว่า ได้ปริมาณงานมากกว่า และมีสมรรถภาพออกชิพเงินสูงกว่าในอากาศ ที่มี ความชื้นสัมพัทธ์ สูง (80 %) นอกจากนี้ยังพบว่า เครื่องแต่งกายแบบ เปิดช่วยให้

²² เพทวาลี คณะพันธ์ อธิพฤษของอากาศ และ เครื่องแต่งกายที่มีต่อ สมรรถภาพออกชิพเงิน ระหว่างการออกกำลังกาย (วิทยานิพนธ์ ศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แผนกวิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2515).

ร่างกายทำงานได้ปริมาณมากกว่าแบบปิด เกือบทุกสภาพอากาศแวดล้อม เว้นแต่ในอากาศ ร้อนชื้น ซึ่งเสียเวลาแบบปิดช่วยใหร่างกายทำงานได้ปริมาณมากกว่าเล็กน้อย สำหรับ สมรรถภาพออกซิบ์ เจ็นนั้น เครื่องแต่งกายไม่มีอิทธิพลแต่ประการใด

ในปีเดียวกัน อวย เกตสิงห์ และคณะ²³ ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการทำงาน ในเขตอากาศร้อนชื้น โดยให้หนักกีฬาที่มีสมรรถภาพสมบูรณ์และแข็งแรงออกกำลัง 3 ระดับ คือ ระดับปานกลาง ประมาณ 50 % ของความสามารถ ระดับค่อนข้างหนัก ประมาณ 90 % และออกกำลังจนหนักแรงในสภาพอากาศแวดล้อม 3 แบบ คือ อากาศเย็น-แห้ง ร้อน-แห้ง และร้อน-ชื้น ผลปรากฏว่า

1. การทำงานระดับปานกลางในสภาพอากาศทั้ง 3 แบบแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย อากาศแวดล้อมมีอิทธิพลของงานหนักมากกว่าการทำงานระดับปานกลาง
2. การทำงานหนักและค่อนข้างหนักมีความแตกต่างกันในสภาพอากาศเย็น-แห้ง ทำงานได้มากกว่า ร้อน-แห้ง และร้อน-ชื้น
3. ระยะคืนสู่สภาพปกติภายหลังการออกกำลังในอากาศร้อน-ชื้น ใช้เวลานาน กว่าการออกกำลังในอากาศร้อน-แห้ง และเย็น-แห้ง
4. ผลที่ได้จากการบันทึกอัตราการเต้น หัวใจ และอัตราการหายใจ อาจจะได้เห็นได้ชัดในระยะคืนสู่สภาพปกติ คือ อัตราการเต้น หัวใจ และอัตราการหายใจ คืนสู่สภาพปกติเกือบเท่ากัน และใช้เวลานานกว่าการคืนสู่สภาพปกติของการหายใจ

ในปี พ.ศ. 2516 ประพัฒน์ ลักษณะพิสทธิ²⁴ ได้ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ ออกซิบ์ เจ็นของร่างกาย ในขณะที่ออกกำลังในอากาศร้อนแห้ง (อุณหภูมิ 40° ซ. ความชื้นสัมพัทธ์ 55 %) และอากาศร้อนชื้น (อุณหภูมิ 40° ซ. ความชื้นสัมพัทธ์ 85 %) โดยให้

²³

Quay Ketusinh and others, "Ergometry in Tropical Uimate,"

Internationales Seminar fur Ergometrie, (Berlin : 1972) pp. 34 - 40.

²⁴ ประพัฒน์ ลักษณะพิสทธิ

"การเปรียบเทียบการใช้ ออกซิบ์ เจ็นของร่างกาย ในขณะออกกำลังในอากาศร้อนแห้ง และร้อนชื้น" (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต แผนกวิชา พลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2516).

นิสิตชายที่มีสุขภาพสมบูรณ์จำนวน 8 คน ออกกำลังด้วยการถีบจักรยานวัดงาน ใน อากาศแวดล้อมแต่ละแบบ เป็นเวลา 9 นาที ขณะถีบจักรยานวัดปริมาณการหายใจ ออก ในขณะออกกำลัง 3 ระยะ ๆ ละ 3 นาที มาวิเคราะห์หา เปอร์เซ็นต์ออกซิเจน และหา เปอร์เซ็นต์คาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อคำนวณปริมาณการไหลออกซิเจนในอากาศ แวดล้อมทั้งสอง ผลปรากฏว่าปริมาณการไหลออกซิเจนของร่างกายในขณะออกกำลัง ในอากาศรอนแห้ง และรอนชื้น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ที่ระดับ ความมีนัยสำคัญ .01) และจากการศึกษาเรื่องอื่น ๆ ปรากฏว่าในการออกกำลังใน ในอากาศรอนชื้น อัตราการเต้นของชีพจร อุณหภูมิทวารหนัก และน้ำหนักตัวที่ลดลง มากกว่า แต่สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดต่ำกว่าขณะออกกำลังในอากาศรอนแห้ง อย่างมีนัยสำคัญ (ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .01) สรุปได้ว่าในการออกกำลังหนักปานกลาง เป็นเวลา 9 นาที ในอากาศรอนแห้ง และรอนชื้น ปริมาณการไหลออกซิเจนของร่างกาย ไม่แตกต่างกัน แต่ขมอดอื่น ๆ เช่น อัตราการเต้นของชีพจร อุณหภูมิทวารหนัก การลด น้ำหนักตัว (ปริมาณการหลังเหงื่อ) แสดงว่าในอากาศรอนชื้น ผู้ออกกำลังมีความ เหน็ดเหนื่อยมากกว่า และมีสมรรถภาพในการทำงานน้อยกว่าในอากาศรอนแห้ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยนี้ เพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิกาย ที่มีต่อความสามารถในการทำงาน

วัตถุประสงค์ เฉพาะ

1. เพื่อ เปรียบ เติบอัตราชีพจร อุณหภูมิกาย ปริมาตรอากาศหายใจ และ น้ำหนักตัว ก่อนและหลังการ เพิ่มอุณหภูมิกาย ก่อนออกกำลัง
2. เพื่อ เปรียบ เติบปริมาณงานที่ทำไ้ในขณะที่ออกกำลัง เมื่ออุณหภูมิกายปกติ และ เมื่ออุณหภูมิกายสูงกว่าปกติ
3. เพื่อ เปรียบ เติบอัตราชีพจรสูงสุดในการออกกำลัง เมื่ออุณหภูมิกายปกติ และ เมื่ออุณหภูมิกายสูงกว่าปกติ
4. เพื่อ เปรียบ เติบอุณหภูมิกายที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในการออกกำลัง เมื่ออุณหภูมิ กายปกติ และ เมื่ออุณหภูมิกายสูงกว่าปกติ

5. เพื่อเปรียบเทียบผลรวมของปริมาตรอากาศหายใจ เทียบกับงาน 100 วัตต์ ในการออกกำลังกาย เมื่ออุณหภูมิปกติ และเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าปกติ

6. เพื่อเปรียบเทียบ เวลาการคืนสภาพปกติของอัตราการหายใจ ภายหลังการออกกำลังกาย เมื่ออุณหภูมิปกติ และเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าปกติ

7. เพื่อเปรียบเทียบ เวลาการคืนสภาพปกติของอุณหภูมิ ภายหลังการออกกำลังกาย เมื่ออุณหภูมิปกติ และเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าปกติ

8. เพื่อเปรียบเทียบ เวลาการคืนสภาพปกติของปริมาตรอากาศหายใจ ภายหลังการออกกำลังกาย เมื่ออุณหภูมิปกติ และเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าปกติ

9. เพื่อเปรียบเทียบ นำหนักที่ลดลง ภายหลังการออกกำลังกาย เมื่ออุณหภูมิปกติ และเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าปกติ

10. เพื่อเปรียบเทียบ เวลาการคืนสภาพปกติของอัตราการหายใจ อุณหภูมิตัวหนัก และปริมาตรอากาศหายใจ ภายหลังการออกกำลังกาย เมื่ออุณหภูมิปกติ

11. เพื่อเปรียบเทียบ เวลาการคืนสภาพปกติของอัตราการหายใจ อุณหภูมิตัวหนัก (ก่อนออกกำลังกายและก่อนเพิ่มอุณหภูมิ) และปริมาตรอากาศหายใจ ภายหลังการออกกำลังกาย เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าปกติ

สมมุติฐานในการวิจัย

1. อุณหภูมิที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการทำงาน

2. การทำงาน เมื่ออุณหภูมิปกติได้ปริมาณงานมากกว่าการทำงาน เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าปกติ

3. หลักการทำงาน เมื่ออุณหภูมิปกติร่างกายคืนสภาพปกติได้เร็วกว่า เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าปกติ

4. การคืนสภาพปกติของปริมาตรอากาศหายใจ ภายหลังการออกกำลังกายทั้งสองสภาพร่างกายใช้เวลาน้อยกว่าการคืนสภาพปกติของอัตราการหายใจ และอุณหภูมิ

ขอบ เขตของการวิจัย

1. ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิภายใต้ความสามารถในการทำงาน โดยเปรียบเทียบปริมาณงานที่ได้จากการออกกำลังกาย เมื่ออุณหภูมิภายในปกติและ เมื่ออุณหภูมิภายในสูงกว่าปกติ
2. ศึกษาสภาพของร่างกายขณะออกกำลังกาย โดย เปรียบเทียบอัตราชีพจรสูงสุด อุณหภูมิผิวหนังที่เพิ่มขึ้น ปริมาตรอากาศหายใจ และน้ำหนักตัวที่ลดลง
3. ศึกษาการคืนสู่สภาพปกติของร่างกาย ภายหลังจากการออกกำลังกาย โดยเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการคืนสู่สภาพปกติของอัตราชีพจร อุณหภูมิผิวหนังและปริมาณอากาศหายใจ ในการออกกำลังกาย เมื่ออุณหภูมิภายในปกติและ เมื่ออุณหภูมิภายในสูงกว่าปกติ

ขอทดลองเบื้องต้น

1. ใช้ปริมาณงาน เป็นดัชนีชี้ความสามารถในการทำงาน
2. ใช้อัตราชีพจร อุณหภูมิผิวหนัง และปริมาณอากาศหายใจ แสดงสภาพของร่างกายขณะออกกำลังกาย
3. ใช้ เวลาการคืนสู่สภาพปกติของชีพจร อุณหภูมิผิวหนัง และปริมาณอากาศหายใจ แสดงการคืนสู่สภาพปกติของร่างกาย

ความจำกัดของการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่างประชากรมีขนาดเล็ก อาจเป็นเหตุให้ผลของการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
2. ผู้ทดลองอยู่ในสภาพที่มีการหายใจไม่เป็นธรรมชาติ คือ มีหน้ากาก (mask) ครอบทั้งปากและจมูก ทำให้รู้สึกผิดปกติ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยบางอย่างมีส่วนประกอบหลายชิ้น และบางอย่างต้องประดิษฐ์ขึ้นเอง ควบคุมคำแนะนำของศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ อาจทำให้ผลการวิจัยคลาดเคลื่อนได้เล็กน้อย

4. ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุม อนุภูมิ ความชื้น และความกดอากาศแวดล้อม ที่ทำการวิจัยให้เหมือนกันทุกครั้งได้

5. ผู้ถูกทดลองแต่ละคนอาจมีความตั้งใจ และความพยายามในการออกกำลังกาย แตกต่างกัน ซึ่งอาจมีผลต่อการทดลองได้

คำจำกัดความในการวิจัย

ผู้ถูกทดลอง หมายถึง นิสิตชายที่มีสมรรถภาพทางกายดี และสมบูรณ์ ที่ได้จากการอาสาสมัคร จำนวน 9 คน จากแผนกวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อนุภูมิภาวะ หมายถึง อนุภูมิภายในร่างกาย โดยวัดจากทวารหนัก
 ปริมาตรอากาศหายใจ หมายถึง ปริมาณของอากาศหายใจออก
 ปริมาณงาน หมายถึง งานที่ทำได้มีหน่วยเป็นวัตต์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. เพื่อที่จะทำให้ทราบว่าอนุภูมิภาวะมีอิทธิพลต่อความสามารถในการทำงานเพียงใด
2. การวิจัยนี้เป็นแนวทางขั้นพื้นฐานของการวิจัย เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาของการออกกำลังกายต่อไป
3. อาจนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬา และโรงงานอุตสาหกรรมได้